

UBND THỊ XÃ THUẬN AN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1065/PGDDĐT

Thuận An, ngày 17 tháng 8 năm 2018

V/v giới thiệu chương trình ngoại khóa “Một ngày trải nghiệm” cho các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Thuận An.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, Tiểu học, THCS trực thuộc.

Căn cứ Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia;

Căn cứ Thông tư 13/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo đến Hiệu trưởng các trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Thuận An như sau:

1. Giới thiệu đến các đơn vị Trung Tâm Sự kiện & Giáo dục BKIDS thuộc quản lý của Công ty Cổ Phần Ánh Sao Dương liên hệ để giới thiệu chương trình Ngoại khóa “Một ngày trải nghiệm” đến các trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Thuận An.

2. Trách nhiệm của Trung tâm BKIDS – Công ty Cổ Phần Ánh Sao Dương:

+ Trung tâm BKIDS – Công ty Cổ Phần Ánh Sao Dương cam kết với Phòng Giáo dục Thuận An sẽ chủ động phối hợp các đơn vị để giới thiệu chương trình ngoại khóa “Một ngày trải nghiệm” đến các trường với sự trách nhiệm, lòng quyết tâm, hiệu quả nhằm mục đích khơi gợi tính sáng tạo, phát triển khả năng tư duy và trang bị các kỹ năng sống cần thiết cho trẻ, học sinh trong chuyến đi ngoại khóa “Một ngày trải nghiệm”.

+ Trung tâm BKIDS – Công ty Cổ Phần Ánh Sao Dương báo cáo công tác triển khai với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Thuận An trước và sau khi tổ chức chương trình 03 ngày tại các trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Thuận An.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo gửi văn bản đến các trường, giám sát việc triển khai của Trung tâm BKIDS và sự phối hợp của các trường với Trung tâm BKIDS để mang lại hiệu quả cao trong việc triển khai góp phần vào sự phát triển chung của ngành.

+ Số điện thoại liên hệ:

- Đc Nguyễn Hoàng Hải – Trưởng phòng Sự kiện & Giáo dục BKIDS – 0166 481 3438



Đề nghị các trường phối hợp, hỗ trợ Trung tâm BKIDS – Công ty Cổ Phần Ánh Sao Dương để triển khai đạt kết quả cao./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐĐ.Trí.54

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Võ Anh Tuấn

